

Số: **1300** /PTM^f-KHTH

*Báo cáo tình hình thực hiện
Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng
7/2020*

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng 7 năm 2020, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TẬP HỢP VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Tình hình tập hợp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 7/2020

Trong tháng 7/2020, VCCI tổng hợp, thống kê có 25 kiến nghị mới của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp gửi đến các bộ, ngành, địa phương. Các kiến nghị trong tháng này chủ yếu đề nghị giải đáp, hướng dẫn các quy định của pháp luật để thực hiện. Ngoài ra còn một số kiến nghị về xây dựng pháp luật và một số vụ việc cụ thể của doanh nghiệp.

Chi tiết số liệu và nội dung các kiến nghị mới được trình bày tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 gửi kèm báo cáo.

Một số nội dung chính bao gồm như sau:

- Qua theo dõi cho thấy: Bộ Tài chính là cơ quan nhận được nhiều kiến nghị nhất (10 kiến nghị), chủ yếu liên quan đến thuế, phí, bảo hiểm; Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 05 kiến nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 04 kiến nghị còn lại là các Bộ, ngành, địa phương. Nội dung cơ bản của các kiến nghị chủ yếu: đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu; góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020; Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung số 43/2017/NĐ-CP: Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử. Ngoài ra có một số kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp. Đặc biệt trong tháng này có kiến nghị của Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh đã kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được giải quyết, nội dung cụ thể: Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh đề nghị UBND tỉnh Hải Dương và UBND tỉnh Hải Dương đã có các công văn số 1489/UBND-VP ngày 13/8/2010, công văn số 2005/UBND-VP ngày 21/6/2019, công văn số 177/UBND-

VP ngày 17/1/2020, công văn số 1011/UBND-VP ngày 31/3/2020 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét cho ý kiến về việc chuyển nhượng, tiếp nhận thông tin, kết quả thăm dò khoáng sản theo giấy phép số 2714/GP-BTNMT ngày 22/12/2005 giữa Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương và Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh tại Khu I, Mỏ sét Trúc Thôn, phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương có đúng quy định pháp luật hay không? Đến nay, Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh vẫn chưa nhận được trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Tình hình trả lời các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

2.1. Tình hình trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương trong tháng 4/2020:

Trong tháng 7/2020, VCCI nhận được 22 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của 11 bộ, ngành, địa phương. Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35. (Chi tiết trong Phụ lục 3 gửi kèm theo báo cáo)

Nhìn chung kết quả trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương kịp thời, sát với yêu cầu của Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp. Các trả lời kiến nghị phần lớn liên quan đến hướng dẫn quy định, xử lý khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định của pháp luật. Trong tháng này, Bộ Tài chính là cơ quan trả lời kiến nghị nhiều nhất (vì nhận được nhiều kiến nghị) và cũng là cơ quan trả lời kiến nghị nhanh, đúng hạn. Các Bộ, ngành, địa phương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Đồng Nai cũng là cơ quan trả lời kiến nghị kịp thời, thậm chí có kiến nghị của doanh nghiệp từ đầu tháng nhưng đến cuối tháng đã có văn bản trả lời.

2.2. Các kiến nghị chưa được giải quyết trong tháng 7/2020:

Qua theo dõi của VCCI, từ 01/6/2020 đến hết 31/7/2020, còn 09 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời và đã quá hạn trả lời. Nguyên nhân các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến việc các quy định của pháp luật còn bất cập, các Bộ, ngành, địa phương cần phải có thời gian nghiên cứu đề trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Ngoài ra, một số kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa cụ thể, rất chung chung nên các Bộ, ngành, địa phương chưa trả lời.

Chi tiết các kiến nghị chưa được trả lời và trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành, địa phương trong tháng này được trình bày trong Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trả lời dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp từ tháng trước.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong tháng 7/2020, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp .

- VCCI đã tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Luật Giao thông đường bộ sửa đổi (văn bản góp ý thứ 3 sau phiên họp thẩm định); Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử; Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực; Thông tư thay thế Thông tư 48/2014/TT-NHNN quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước... (Nội dung chi tiết các ý kiến đóng góp được cập nhật tại: <http://vibonline.com.vn/tim-kiem-y-kien-vcci>).

- Tổ chức Hội nghị doanh nghiệp thường niên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với chủ đề “Kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19 – Kích bản cho ĐBSCL và sự lựa chọn của doanh nghiệp”. Hội nghị đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp từ 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL tham dự. Các diễn giả và đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi về các vấn đề về tái khởi động nền kinh tế sau đại dịch, viễn cảnh kinh tế Việt Nam 2020, kịch bản kinh tế vùng ĐBSCL và một số định hướng chiến lược cho doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số. Nhân dịp này, VCCI đã trao Chứng nhận hội viên cho 87 doanh nghiệp, nâng tổng số hội viên VCCI khu vực ĐBSCL lên 1000 doanh nghiệp.

- Chủ trì tổ chức “Diễn đàn Bất động sản: Cơ hội mới từ Chính sách và Thị trường”. Chương trình có sự tham gia và chủ trì của Chủ tịch VCCI; lãnh đạo Bộ Xây dựng; Tổng Cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam; cùng nhiều đại diện các tập đoàn, công ty bất động sản lớn và các cơ quan thông tấn báo chí. Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch VCCI cho biết diễn biến của thị trường bất động sản là một trong những chỉ báo quan trọng của sự phát triển, sự đô thị hoá của một nền kinh tế. Bất động sản, xây dựng là một trong những lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm nhất trong nền kinh tế, đồng thời kéo theo các lĩnh vực liên quan phát triển. Tuy nhiên thị trường bất động sản đang phát triển bất ổn do tác động của COVID-19, các dự án dừng hoãn, những chông chéo về pháp luật trong thủ tục đang là trở ngại cho sự gia tăng nguồn cung của thị trường bất động sản. Đây là thời điểm có thể mở rộng quy mô, nguồn lực các gói hỗ trợ, đồng thời, mở các gói hỗ trợ mới, đặc biệt là các gói tín dụng trung và dài hạn cho các dự án quan trọng, cốt lõi. Với chính sách tài khoá, phải nới mở hơn để giải quyết vấn đề thanh khoản, đầu tư của các doanh nghiệp. Đồng thời, VCCI đề nghị Quốc hội, Chính phủ rà soát 20 điểm chông chéo trong chính sách đất đai, xây dựng mà VCCI đã kiến nghị để có sự điều chỉnh phù hợp, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo

